

# สำร่นำรัฐสุรว้เตรียมทหาร

## การเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร



การเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น ต้องมีการเตรียมตัวหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านร่างกาย ด้านสุขภาพ บุคลิกลักษณะท่าทาง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวเป็นปีโดยเฉพาะทางด้านวิชาการและด้านร่างกาย ในบทความนี้เราจะมาเริ่มจากการเตรียมตัวทางด้านวิชาการก่อน ซึ่งนับว่าเป็นด่านหินด่านแรกกันเลยครึบ

## การเตรียมตัวทางด้านวิชาการในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

การเตรียมตัวทางด้านวิชาการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนานพอสมควรเพราะต้องใช้ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมดและอาจต้องใช้ความรู้ระดับ ม.4 บางส่วนด้วยและวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนั้นก็มึทั้งหมด 5 วิชาด้วยกันนั่นคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา



คณิต + วิทยาศาสตร์ + ไทย + อังกฤษ + สังคม

ถ้าเราเริ่มเตรียมตัวตอน ม.3 เราก็จะมีเวลาเตรียมตัวประมาณ 10 เดือนก่อนสอบ ซึ่งเราจะต้องรวบรวมความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ ม.1 – ม.3 และ ม.4 บางส่วน พิจารณาดูแล้วอาจเป็นเรื่องยากลำบากและคิดว่าจะทันไหม? เห็นทีคงจะยากเพราะ ไม่ใช่แค่เราต้องเรียนเนื้อหาในระดับ ม.1-ม. 3 ภายในเดือนเดียวหรือแค่ สอง-สาม เดือน (ไม่ทันแน่นอนครับเนื้อหาเยอะมาก เพราะไม่ใช่แค่เนื้อหาวิชาเดียว) แลผมเรายังมีคู่แข่งที่เตรียมตัวมาตลอดทั้งปี และอาจรวมถึงพี่ๆ ม.4 หรือ ม.5 ที่อายุยังไม่เกินเกณฑ์มาสอบแข่งขันอีกด้วย เพียงเท่านั้น นื่องๆก็คงจะพอเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมตัวในการสอบตั้งแต่เนิ่นๆแล้วใช่ไหมครับ



**สำหรับข้อแนะนำและสิ่งที่ควรทำในการเตรียมตัวสอบ** นั่นคือ นื่องๆ จะต้องอ่านหนังสือทุกวัน อย่างน้อยควรอ่านวันละ 3 ชม. จัดตารางการ อ่านหนังสือให้ดี รู้จักการแบ่งเวลาให้ถูก รู้จักหน้าที่ตัวเอง สิ่งไหนที่ไม่สำคัญและไม่จำเป็นก็ต้องตัดออกไป จะต้องจำไว้เสมอว่ายิ่งถ้าเราเตรียมตัวมากเท่าใดก็จะยังมีโอกาสสอบติดภาควิชาการมากเท่านั้น เวลาท้อ เวลาเหนื่อยหรือขี้เกียจก็ให้คิดถึงอนาคตของเรา นึกถึงคนที่เรารัก และรักเราให้มากๆ ก็จะทำให้เรามีแรง มีกำลังใจเพิ่มขึ้นได้

แต่สำหรับนื่องๆที่พยายามด้วยตัวเองแล้ว และยังรู้สึกว่าคุณมีความรู้ไม่แน่นพอ ไม่รู้ว่าจะต้องอ่านหนังสืออย่างไรให้ตรงจุด ไม่มีวินัยในการ ควบคุมตนเองให้อ่านหนังสือได้ทุกวัน หรือมีเวลาในการเตรียมตัวอย่างจำกัด **การภาควิชาที่สถาบันที่ดูแลและเอาใจใส่ก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง** จะทำให้ การเตรียมตัวนั้นมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ที่จะนำไปสอบครอบคลุมกับเนื้อหาที่ใช้ในการสอบมากขึ้น ช่วยให้เราประหยัดเวลา ในการอ่านหนังสือแบบไม่มีทิศทาง และถ้าหากมีการเตรียมตัวตั้งแต่ ม.2 ก็จะเป็นการดีเพราะจะได้มีความพร้อมสำหรับเนื้อหาที่จะสอบทั้งหมด และยังทำให้การเรียนในชั้น ม.3 และการสอบเข้าเตรียมทหารนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย



คราวนี้ เราลองมาดูเรื่องคะแนนสอบภาควิชาการในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารกันบ้างนะ  
ครับ **คะแนนสอบภาควิชาการในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร** คะแนนสอบภาควิชาการ คะแนน  
เต็ม คือ **700** คะแนน แบ่งออกเป็น คณิตศาสตร์ **220** คะแนน, วิทยาศาสตร์ **220** คะแนน, อังกฤษ  
**150** คะแนน, ภาษาไทยและสังคม **110** คะแนน (อ้างอิงจาก นายร้อย จปร.)



น้องๆ จะเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คะแนนสอบจะสูงมากเพราะฉะนั้นเราควรจะเน้น  
สองวิชาเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาอื่นไม่ สำคัญนะครับ เพราะวิชาการอื่นนั้นก็อาจเป็นคะแนน  
ช่วยให้ได้คะแนนสอบมากขึ้นหรืออาจเป็นตัวจุดทำให้คะแนนสอบน้อยลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควร  
เอาใจ ใส่และให้ความสำคัญกับทุกๆวิชา ที่ใช้ในการสอบนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราถนัดวิชา คณิต และ  
วิทย์ แต่เราอ่อนอังกฤษ ภาษาไทย สังคม เราก็อาจสอบ ไม่ผ่านได้ เพราะวิชาที่เราไม่ถนัดจะเป็นตัวจุดวิชาที่  
เราถนัด แต่ถ้าเรา พยายามทำคะแนนแต่ละวิชาให้ผ่านเกณฑ์ **60%** ทุกวิชา เพียงเท่านี้ น้องๆ ก็อาจจะ มี  
โอกาสสอบผ่านได้เช่นกัน

ดังนั้นจะเป็นการดียิ่งกว่า ถ้าเราถนัดวิชา คณิต, วิทย์ และให้ความสำคัญกับวิชาอื่นควบคู่ไปด้วย ไม่  
เพียงเราจะสอบผ่านภาควิชาการเท่านั้น เราอาจสอบ ได้ลำดับที่ดีๆ ก็ได้ ซึ่งเรื่องลำดับที่ในการสอบภาค  
วิชาการก็มีความหมายนะครับ เพราะในการสอบคัดเลือก จะมีการนำคะแนนภาควิชาการ ไปรวมกับคะแนน  
สอบพลعهเพื่อจัดลำดับใหม่ตอนประกาศผลสอบรอบสองนั่นเอง

สุดท้ายนี้ขอขำและหวังว่าน้องๆ ทุกคนจะเริ่มตื่น และตื่นตัวในการเตรียมตัวสอบ เราควรเตรียมตัวใน  
ขณะที่ยังมีเวลา ไม่ใช่มาเตรียมตัวในขณะที่เวลากระชั้นชิด ซึ่งบางทีมันอาจจะช้าหรือสายเกินไป และจะมา  
นั่งเสียดใจทีหลัง คิดว่ารู้อย่างนี้ทำ ตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า รู้อย่างนี้ทำแบบนั้นดีกว่า เพราะความคิดเหล่านั้นเป็น  
ความคิดของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองคิดไว้ นะครับ

“เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” จำไว้ นะครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ ขอให้  
น้องทุกคนที่มีความตั้งใจ และรู้จักเตรียมตัว เตรียมพร้อม เพื่อการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจให้ได้  
ครับ

ป.ล. อ่านหนังสือหนักแล้วอย่าลืมระวังเรื่องรักษาสายตาด้วยนะครับ น้องๆควรอ่านในที่ที่มีแสงไฟ  
เหมาะสมและพอเพียงด้วย แล้วไว้เจอกันคราวหน้าสำหรับการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายครับ

**ระวัง**  
เรื่องสายตาด้วยนะจ๊ะ  
เวลาอ่านหนังสือ  
ต้องเปิดไฟให้พอ



**น.ต. ภูเบศ โจรนกุล**  
**เตรียมทหาร 41 นายเรืออากาศ 48**  
**อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาบ้านเตรียมทหาร**